

หัวข้อข่าว : เย้ย “บิ๊กตู” ขยันโชว์ตัว เข้าตาจน กลัวชาวบ้านลืม “โรม” ซี “บิ๊กป้อม” พืดพืดหูพืดตา

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 4 กันยายน 2565

ที่มา : www.thairath.co.th



เย้ย “บิ๊กตู” ขยันโชว์ตัว เข้าตาจน กลัวชาวบ้านลืม “โรม” ซี “บิ๊กป้อม” พืดพืดหูพืดตา

“ชลน่าน” ไม่แปลกใจข้อต่อสู “บิ๊กตู” วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปีไม่เริ่มนับหนึ่ง 24 ส.ค.57 ถ้าไม่สู่มุมนี้ก็จบเห่ หวังศาล รธน.จะรับฟังมุนนักวิชาการ “อนุสรณ์” เย้ย “ลุงตู” เริ่มหิวแสงเพราะเข้าตาจน ออกงานแข่งกับ “ลุงป้อม” “โรม” ลั่นถ้าไม่เริ่มนับช่วงปี 57 สรุปลเป็นผู้นำโจรหรือคนยึดอำนาจ เลี่ยม 2 ป. “บิ๊กป้อม” คึกคักเหตุ “บิ๊กตู” ถูกแซ่แซ่ง “จรินทร์” เปิดตัว “ดร.เอ้” ลงปาร์ตี้ลิสต์ ยันไร้สัญญาฉบับปรับ ครม.-ยุบสภา คีย์แมนพรรคกล้าแห่โยกชบ ชพน. ส่อยกเครื่องปรับโครงสร้างใหม่ สอท.ขยับเปิดตัว “สมคิด” ชิงนายกฯ ชูจุดแข็งมือเศรษฐกิจ โพลชี้โงยคุดิจิทัลข้าราชการร้ายกว่านักการเมือง

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ยื่นคำชี้แจงจำนวน 20 หน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญ ปมวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี โดยยืนยันไม่นับตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.2557 ล่าสุด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ไม่แปลกใจที่จะตั้งธงสูในเรื่องนี้ เพราะถ้าไม่สู่มุมนี้ก็จบ

หัวข้อข่าว : เย้ย “บิ๊กตู” ขยับโชว์ตัว เข้าตาจน กลัวชาวบ้านลืม “โรม” ชี้ “บิ๊กป้อม” พิดพิดหูพิดตา

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 4 กันยายน 2565

ที่มา : www.thairath.co.th

โพลชี้คนไทยกระเป๋าสตางค์

วันเดียวกัน กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน “คนละครึ่งเฟส 5 กับความเป็นอยู่คนไทยในวันนี้” จากประชาชนทั่วประเทศ 1,187 คน พบว่าประชาชนร้อยละ 41.7 มีสถานะทางการเงินพอดีกับค่าใช้จ่าย ไม่มีเงินเหลือเพื่อเก็บออม ขณะที่ร้อยละ 39.4 มีสถานะทางการเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ต้องกู้ ต้องหยิบยืม ร้อยละ 18.9 มีสถานะทางการเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม ยังพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 59.5 ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 และส่วนใหญ่นำไปซื้อของแห้งมาตุ๋นไว้ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง รองลงมาเป็นอาหารสด ของสด มาทำกินเองที่บ้าน ของใช้ต่างๆ เมื่อถามว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 30.5 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนโครงการที่อยากขอรัฐบาลให้มีต่อไป ส่วนใหญ่อยากให้มีโครงการคนละครึ่งเฟส 6 รองลงมาคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเราเที่ยวด้วยกัน